



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตาม ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๖ ราย ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือหากได้รับการจ้างไปแล้วจะต้องถูกเพิกถอนคำสั่งจ้าง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบด้วย

๔. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางจุฑารัตน์ มานะชนม์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

- ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๖ ราย คือ

เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	สถานที่สอบ
๐๐๑	นางสาวรุจิภาส พงศ์จันทร์เสถียร	การประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๐๐๒	นางสาววิรัชย์ สายชลเขียว	
๐๐๓	นายธนากร วาสน์ทอง	
๐๐๔	นางสาวเมทินี พิษภูมิ	
๐๐๕	นางสาวจิรวรรณ ช่วยสม	
๐๐๖	นางสาวชญาพร เทพสิงห์	